



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ ๑๒๒๔๘

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

๓/ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงาน “รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง”

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๒๑๐๓
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

ด้วยได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา และดำเนินการรับสมัครผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อให้ได้ผลงานของสถานศึกษาพอเพียงที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกๆ ด้าน รวมถึงสามารถขยายผลสู่ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน โดยให้สถานศึกษาพอเพียง ส่งผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเข้าร่วมกิจกรรม และได้มีการลงพื้นที่ประเมินสภาพจริงของสถานศึกษาพอเพียง เพื่อคัดกรองผลงานดังกล่าว พร้อมทั้งประกาศผลการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว

บัดนี้ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียงได้กำหนดจัดงาน “รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” (Together Learning : Sufficiency Living) ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมอัญภักดิ์ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สถานศึกษาพอเพียงที่ผ่านการคัดกรองผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๘ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเวทีเสวนา การเรียนฐานการเรียนรู้ และนิทรรศการจากศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมทั้งนำเสนอผลงาน และรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัดทราบและเข้าร่วมงาน โดยผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนและติดตามข่าวสารรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.sufficiencyeconomy.org ทั้งนี้ ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนกร อึ้งจิตรไพศาล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐๕๔-๕๓๕๕๐๔-๕ ต่อ ๑๒